



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10493

หน้า: 6(บนซ้าย)

Col.Inch: 28.60 Ad Value: 41,470

PRValue (x3): 124,410

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จัด พรบ.ควบคุมยางตรวจสต็อกผู้ส่งออก

จัดพรบ.ควบคุมยาง ตรวจสต็อกผู้ส่งออก

“กระทรวงเกษตรฯ” ใช้พรบ. ควบคุมยาง ตรวจสต็อกผู้ส่งออก หาคณปล่อยข้าวบดเบือนทำราคา ยางตกต่ำ ขณะกำลังกยท.บินถก ไตรภาคี 3 ประเทศร่วมแก้ราคาตกต่ำ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อ แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ กระทรวงเกษตรฯได้ออก 3 มาตรการ คือ 1.ให้ใช้อำนาจตามพระราช บัญญัติ(พร.บ.) ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ของกรมวิชาการเกษตรเป็น ผู้ดำเนินการ ตรวจสอบสต็อก ยางของผู้ส่งออก ว่ามีการกักตุน หรือบุกรุกยางหรือไม่ ตลอดจน หาข่าวที่กลสร้างคามบิดเบือนจน ราคายางตก

นอกจากนี้ เร่งรัดให้มีการ ใช้ยางในประเทศอย่างจริงจัง โดย จะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องอุปสรรค ปัญหา เพื่อให้ เกิดการใช้รูปธรรม จากที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ หน่วยงานรัฐชื้อยางในประเทศ เพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์กร แต่ก็ ติดขัดในเรื่องกฎหมายต่างๆ ทำให้ ลำบาก และยังไม่เป็นรูปธรรม เช่น ลินค้ายางจะต้องได้รับมาตรฐาน ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ซึ่ง กว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไป ตรวจสอบสินค้านั้นๆ ใช้ระยะ เวลารนาน เป็นต้น

สำหรับ โครงการสนับสนุน ลินชื้อตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ เช่น โครงการสนับสนุน ลินชื้อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่

ผู้ประกอบการกิจการยาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โครงการสนับสนุน ลินชื้อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน เกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน 1 หมื่นล้าน นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นาย อีรัช สุทธะอาด ผู้ว่าการการยางแห่ง ประเทศไทย(กยท.) เดินทางไป อินโดนีเซียวันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ เพื่อ ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ระหว่าง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยจะหารือถึงการ กำหนดโควตการส่งออก ปริมาณ การผลิตเพื่อกระตุ้นให้ราคายาง สูงขึ้น

นายอีรัช สุทธะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ราคายางพาราที่ ปรับตัวลดลงอย่างผิดปกติเกิดจาก หลายปัจจัยเช่น ราคาน้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนและล่าสุดรัฐบาล จีนมีการปล่อยสต็อกยางจำนวน 1 แสนตันเข้าสู่ระบบ แต่กยท. มีแนวทางในการรักษาเสถียรภาพ ราคายางในระยะยาวเป็นมาตรการ ที่ดำเนินการมานาน และยัง ดำเนินการอยู่ดังคือ 1.การส่งเสริม การใช้ยางในประเทศ 2.การกระตุ้น การแปรรูปยางพาราภายในประเทศ และการลดพื้นที่เพาะปลูกยาง ปีละ 4 แสนไร่

สำหรับการร่วมหารือระหว่าง ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ ที่ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่มีผลผลิตรวมกัน ประมาณ 70% ของผลผลิตทั่วโลก มีหลายแนวทางที่จะออกมาสกัด ราคายางในตลาดล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ กตรราคายางใน 3 ประเทศ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

ปีที่: 27 ฉบับที่: 9696

Col.Inch: 17.98 Ad Value: 21,576

หัวข้อข่าว: แก้มม.เอาผิดกักตุน-ทุบยาง

หน้า: 7(บนขวา)

PRValue (x3): 64,728

ศิลปิน: ชาว-ดำ

แก้มม.เอาผิดกักตุน-ทุบยาง

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงออกมาตรการช่วยเหลือราคายางคก 3 แนวทางหลัก คือ 1.แก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมยาง พ.ศ.2542 โดยให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ ตรวจสอบสต็อกยางของผู้ส่งออก ว่ามีการกักตุน หรือทุบราคาขายหรือไม่ ตลอดจนหาข่าวที่มาสร้างความบิดเบือนจนราคาขางคก 2.เร่งรัดให้มีการใช้ขางในประเทศอย่างจริงจัง โดยจะหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องอุปสรรค ปัญหา เพื่อให้เกิดการใช้ขางเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมายอมรับว่า ปลอดภัยประยูทธ์ จินทรวิโรฒ นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานรัฐซื้อขางใช้ภายในประเทศ แต่ก็ติดขัดในเรื่องกฎหมายต่างๆ จนทำให้ล่าช้า และยังไม่เป็นรูปธรรม เช่น สังกัขางจะต้องได้รับมาตรฐานให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ซึ่งกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบสินค้าั้นๆ ก็ใช้ระยะเวลาานาน เป็นคั้น และ 3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อตาม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) อนุมัติ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ ผู้ประกอบกิจการขาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมขางพารา วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า ผู้ว่าฯ กยท.จะเดินทางไปอินโดนีเซีย วันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ เพื่อร่วมประชุมสภาไตรภาคีขางพารา ระหว่างอินโดฯ มาเลเซีย และไทย พุดคุยการแก้ปัญหา กำหนด ใควคาการส่งออก ปริมาณการผลิต การขางขาง ให้มีการซื้อจริง ขยจริง ไม่ใช่แค่ซื้อผ่านกระดาษ

“ผมได้พุดคุยกับนายกสมาคมชาวสวนขาง เขาไม่เห็นด้วยเลยกับการที่จะให้รัฐเข้าไปแทรกแซงราคา เข้าไปซื้อ เรามีบทเรียนมาแล้ว สุดท้ายต้องมาเสียค่าใช้จ่าย ส่วนที่นายก รัฐมนตรีให้ไปหาคนปล่อยข่าวจนทำราคาขางคกนั้น นายกฯ ไม่ได้สั่งผมสั่งกระทรวงเกษตรฯ ลงสั่งผ่านกสขฯ” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน รอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14340

หน้า: 1(บนขวา), 8

Col.Inch: 127.4 Ad Value: 197,609.50 PR Value (x3): 592,828.50 คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ยืดสินเชื่อยาง 1 หมื่นล้าน ปล่อยทุนต่างชาติทุบตลาดราคาแกว่งวูบอีก 1บ./กก.

ยืดสินเชื่อยาง 1 หมื่นล้าน ปล่อยทุนต่างชาติทุบตลาด ราคาแกว่งวูบอีก 1บ./กก.

ตลาดกลางซื้อขายยางพาราซิม ราคาถล่ม
มาลดวูบอีก กลุ่ม 5 เลือส่งออกแฉงภาวะ
ผันผวน เหตุกองทุนเก็งกำไรต่างชาติเล่นเกม
กดราคา เนะรัฐบาลกำหนดโควต้าส่งออกแก้
ปัญหา ครม.ขยายเวลา 4 มาตรการช่วยเพิ่ม
สภาพคล่อง-ช่วยทุนเวียนเกษตรกรรสวนยาง
ผู้ประกอบการ (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ยาง

บิกตูซียงราคาตก-กลไกตลาด

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(คสช.) ให้สัมภาษณ์กรณีเครือข่ายผู้ปลูกยางพาราทั่วประเทศ เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาราคาตกต่ำว่า ได้หารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ โดยต่อระยะเวลา มาตรการช่วยเหลือใน 4 มาตรการ แต่ในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับหลายส่วน โดยเฉพาะที่ฝ่ายเกษตรกรได้ให้คำแนะนำมา ต้องไปหามาตรการดูแลตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย และต้องมีหน่วยงานเข้าไปกำกับ



ชอพร - เครือข่ายชาวสวนยาง จ.ตรัง สักการะอนุสาวรีย์พระยาธรรมาธิราชบุรีประดิษฐ์มหิศรภักดี คอซิมมี ณ ระนอง ผู้นำต้นยางพาราต้นแรกมาปลูกที่ไทย เพื่อชอพรให้ช่วยชาวสวนยาง พร้อมถือป้ายไว้นิลเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาการขาดตกต่ำ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน

ดูแลในส่วนของผู้ประกอบการยางด้วย สิ่งสำคัญที่สุดต้องเข้าใจว่ากระบวนการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ได้ดำเนินการมานานแล้ว และในโลกเสรีมีทั้งการจับขั้ว การรวมกลุ่ม การตั้งตลาดซื้อล่วงหน้า เหมือนการลงทุนซื้อหุ้น ทำให้ราคายางแกว่ง ซึ่งเป็นไปตามกลไกการค้าเสรี ต้องพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้ การคุมในประเทศอาจทำได้ แต่พอถึงตลาดกลางนอกประเทศก็คุมไม่ได้

ไฟรอ'ก.เกษตรฯ'แจง14ม.ย.

"มาตรการอื่นๆ ที่จะทำให้ราคายางสูงขึ้น ซึ่ง 2-3 วันนี้ขึ้นมากโลกมีละ 2 บาท ก็ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วย ซึ่งต้องดูในหลายๆ มิติ วันนี้ก็ต้องเตรียมรองรับในเรื่องการเปิดฤดูกาลใหม่ในการกรีดยาง ทุกครั้งก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ราคายางจะตกลงทุกครั้ง ก็ต้องไปดูว่ามาจากสาเหตุอะไร อยากให้รอทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงในวันที่ 14 มิถุนายน เรื่องที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่ามาตรการอย่างไร" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ขอร้องสวนยางอย่าเคลื่อนไหว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ทางผู้ปลูกยางเตรียมเคลื่อนไหวเรียกร้องให้นักธุรกิจรวมตัวกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอร้องอย่าออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลย เพราะไม่อยากใช้กฎหมายบังคับ อยากหาวิธีการว่าทำอย่างไรจะร่วมมือแก้ไขปัญหานั้นได้ อยาถึงขั้นเรียกร้องให้ปรับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ออกจากตำแหน่งเลย เพราะมันไม่ใช่สาเหตุ และรัฐมนตรีเขาก็ทำงานหลายเรื่อง อีกทั้งหลายปัญหาเกิดขึ้นมาหลายรัฐบาลแล้ว แม้วันนี้รัฐบาลจะมีอำนาจเด็ดขาด แต่จะไปใช้อำนาจกับเกษตรกรหลายล้านคนคงทำไม่ได้ รัฐบาลก็ต้องดูแลในทุกมิติทั้งในและต่างประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขณะนี้จะมีการประชุมร่วมกันกับประเทศผู้ผลิตยางไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ประเด็นสำคัญคือปัญหาไม่ได้มีแค่ 3 ประเทศ เพราะประเทศที่ไม่ได้ผลิตเป็นเจ้าของตลาด เป็นเรื่องของการประกอบการธุรกิจ เช่น สิงคโปร์ และญี่ปุ่น อีกทั้งกรณีที่มีผลผูกพันในขณะนี้คือ ยังสต็อกยางอยู่ซึ่งมีผลต่อราคา ขณะนี้จึงต้องระบายออกและไม่ให้มีผลกระทบต่อราคายางในปัจจุบัน

เคาะลีนเชื่อผู้ประกอบการยางหมื่นล.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14340

หน้า: 1(บนขวา), 8

Col.Inch: 127.49 Ad Value: 1,97,609.50 PR Value (x3): 592,828.50 คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ยืดสินเชื่อยาง 1 หมื่นล้าน ภัยทุบตลาดยางทั่วโลก 1 บ./กก.

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอต่ออายุมาตรการเพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางพาราใน โดยขยายระยะเวลาคืนเงินกู้วงเงิน 28,174 ล้านบาท จากเดิมที่หมดอายุ 31 พฤษภาคม 2560 เป็น 31 พฤษภาคม 2563 และอนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลาพฤษภาคม 2560-เมษายน 2562 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยดูดซับยางจากระบบได้ร้อยละ 20 ของผลผลิตน้ำยางชั้น 2 แลนด์

กยท.บินลัดอินโดฯ-มาเลเซีย

นายธีชัย สุภะสอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ในวันที่ 17-18 มิถุนายน กยท.จะเดินทางไปร่วมประชุมที่อินโดนีเซีย ในนามสมาชิกร่วมทุน ยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRco) ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก เป็นการนัดประชุมวาระพิเศษเร่งด่วน เพื่อขอความร่วมมือลดการส่งออก ซึ่งเคยใช้ได้ผลในช่วงที่ราคายางตกลงมากจนถึงประมาณ 3 กิโลกรัม 100 บาท ทำให้ราคายางขยับเพิ่มขึ้นได้อย่างมีเสถียรภาพ

นายธีชัยกล่าวว่า สำหรับ 4 มาตรการเดิมที่ ครม.อนุมัติขยายเวลา จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการทางสถาบันและรายย่อย เพื่อให้ตลาดสามารถดำเนินการเข้าสู่สมดุลของราคา

ชี้กองทุนต่างชาติทุบตลาด

นายไชยศ ลินเจริญกุล นายกษมาคม ยางพาราไทย และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้ 5 บริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ได้ร่วมมือกับกรยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผลักดันราคายางให้สูงขึ้นแล้วก็ตาม คงเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ราคาจึงกลับมามีแนวโน้มลดลงอีก แต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้เกิดจากการทุบราคาของกลุ่ม 5 บริษัทอย่างแน่นอน และต้องยอมรับว่า ปัจจุบันมีกลุ่มกองทุนต่างชาติขนาดใหญ่ เก่งกาจไรท์ซื้อและปล่อยขายในราคาถูกลง 6 ล้านตันต่อวัน เพื่อกดราคายางพาราในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเชิงใช้ ซึ่งถือเป็นปริมาณมหาศาล ส่งผลให้ราคาในขณะนั้นลดต่ำลงเรื่อยๆ

"กลุ่มกองทุนต่างชาติขนาดใหญ่ได้ใช้เงินจำนวนมากศาล เข้ากว้านซื้อยางพารา กว่า 6 ล้านตันต่อวัน แม้ทาง 5 เสือจะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของประเทศ แต่เมื่อเทียบกับเงินทุนต่างชาติแล้ว คงไม่มีความสามารถ และเงินทุนพอที่เข้าไปแข่งกันได้ คงต้องฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลว่าจะมีมาตรการอื่น ๆ นอกจาก 4 มาตรการที่ครม.อนุมัติหรือไม่" นายไชยศกล่าว

แนะรบ.กำหนดโควตาส่งออก

นายไชยศกล่าวว่า อยากเสนอให้รัฐบาลนำมาตราการกำหนดโควตาส่งออกยางพารา มาใช้อีกครั้ง ในฐานะไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกยางอันดับ 1 ของโลก การกำหนดโควตา การส่งออกในช่วงเวลาที่เหมาะสม เชื่อว่าจะกดดันให้ราคายางในตลาดโลกขยับขึ้นได้

รายงานข่าวจาก กยท. แจ้งว่า ราคายางพารา ณ วันที่ 13 มิถุนายน ยังมีความผันผวนสูงอย่างต่อเนื่อง โดยราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดท้องถิ่น ลดลง 1 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) อยู่ที่ 52.10 บาทต่อ กก. ราคาน้ำยาง ณ ตลาดท้องถิ่น คงที่ อยู่ที่ 50 บาทต่อ กก. ราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ ลดลง 1.73 บาทต่อ กก. อยู่ที่ 55.05 บาทต่อ กก. ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพารา เพิ่มขึ้น 0.35 บาทต่อ กก. อยู่ที่ 57 บาทต่อ กก. และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดส่งออก ทำเรือคลองเตย กรุงเทพฯ (เอฟไอบี) คงที่ อยู่ที่ 60.75 บาทต่อ กก.

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาเดียวกันของปี 2559 จะพบว่า ราคายางในบีบีจะสูงกว่าปีก่อนทุกรายการ ซึ่งราคา ยาง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดท้องถิ่น อยู่ที่ 46.20 บาทต่อ กก. ราคาน้ำยางดิบ ณ ตลาดท้องถิ่น อยู่ที่ 46 บาทต่อ กก. ราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ อยู่ที่ 52.63 บาทต่อ กก. ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพารา อยู่ที่ 52.01 บาทต่อ กก. และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 เอฟไอบี อยู่ที่ 52.05 บาทต่อ กก.

ยางแผ่นดิบลงอีก 1บ./กิโล

ขณะที่บรรยากาศซื้อขายยางพาราไม่คึกคักและราคาลดต่ำลงอีก โดยราคายางแผ่นดิบด้วยวิธีการประมูลที่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ จ.สงขลา วันนี้ ปรับลด

ลงมากิโลกรัมละ 1 บาทเศษ โดยราคาประมูล อยู่ที่ 55.05 บาทต่อกิโลกรัม จากวันก่อนหน้าราคา 56.78 บาท ส่วนน้ำยางสดทรงตัวที่กิโลกรัมละ 52 บาท โดยในตลาดท้องถิ่น ราคาจะต่ำกว่าตลาดกลาง กิโลกรัมละ 2-4 บาท ราคายางที่ปรับลดลงเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3

นายถวิล หวานวงศ์ แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย จ.สงขลา กล่าวว่า ราคาที่ตกต่ำต่อเนื่องส่งผลให้ร้านค้า เศรษฐกิจชุมชนได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะชาวสวนยางต้องปรับตัวด้วยการประหยัดค่าใช้จ่ายทุกด้าน ขณะที่ในรายที่มีบุตรหลานไปโรงเรียนก็เริ่มกู้หนี้ยืมสิน ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือก่อนราคาจะปรับลดลงไปถึง 3 กิโลกรัม 100 บาทเหมือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ราคาน้ำยางสดจะต้องเกินกว่ากิโลกรัมละ 60 บาท ชาวสวนยางจึงจะอยู่ได้

เจ้าหน้าที่รัฐบาทหาเหตุราคาตก

นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ประธานสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลควรตรวจสอบว่า ใครทำให้กลไกการตลาดบิดเบือน ขณะนี้ผลผลิตยางออกสู่ตลาดน้อย แต่ราคาลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ รวมถึงทบทวนมาตรการช่วยเหลือก่อนหน้านี้อีกและอยากให้รัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังข้อมูลจากชาวสวนยางโดยตรงบ้าง เพราะที่ผ่านมาพึ่งเฉพาะส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทำให้การให้ความช่วยเหลือไม่ตรงจุด

นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ แกนนำเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.สงขลา กล่าวว่า จะรอดูท่าทีการช่วยเหลือของรัฐบาลว่าเป็นไปในทิศทางใด หลังจากตัวแทนชาวสวนยางหลายกลุ่มได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการบิดเบือนกลไกการตลาด ซึ่งยังไม่เห็นหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญออกมาชี้แจงถึงสาเหตุอย่างแท้จริง

ตลาดกลางยะลาไร้คนขาย

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ด้านบรรยากาศการซื้อขายยางที่ตลาดกลาง จ.ยะลา ในช่วงเช้า เป็นไปด้วยความเงียบเหงา ไม่มีชาวสวนนำยางแผ่นมาขายเป็นวันที่ 3 แล้ว หลังประสบกับปัญหาราคาคงตัว นายนิพนธ์ คงจังหวัดหัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.ยะลา กล่าวว่า ในช่วงนี้ไม่มีเกษตรกรชาวสวนนำยางแผ่นมาจำหน่าย เนื่องจากราคาค้นหาของ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14340

หน้า: 1(บนขวา), 8

Col.Inch: 127.4**Ad Value:** 197,609.50 **PRValue (x3):** 592,828.50 **คลิป:** ลีลี

หัวข้อข่าว: ยึดสินเชื่อยาง 1 หมื่นล้าน ภัยทุบตลาดยางอียูอีก 1 บ./กก.

มาก เกษตรกรครองคู่ทำที่ว่า เมื่อไรราคายางจะสูงขึ้นจึงค่อยนำออกมาจำหน่าย คาดว่าราคายางพาราจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็วนี้

“ตลาดกลางยางพาราฯ ลาไม่มีชาวสวนยางนำยางแผ่นมาจำหน่าย 3-4 วันแล้ว ส่วนแนวโน้มด้านราคาเนื่องจากสถานการณ์ต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนที่มีสต็อกยางประมาณ 3 แสนตัน และได้ใช้ไปเกือบจะหมดแล้ว ขณะที่ตลาดโลกยังมีความต้องการยางพาราอยู่ตลอดเวลา คาดว่าราคาน่าจะดีขึ้น” นายนิพนธ์กล่าว

ร้องขอแทรกแข่งราคา

ที่สถาบันเกษตรกรนิตินุคคล ต.ควนเมา อ.วิษณุ จ.ตรัง นายธนสิทธิ์ สังข์โชติ เกษตรกรชาวสวนยางพาราควนเมา กล่าวว่าสถานการณ์ราคายางยังไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะจุดรับซื้อตามตำบล หมู่บ้านต่างๆ ที่ชาวสวนนำน้ำยางไปขาย ราคาเหลือราคาก็โลกร่มละ 43-45 บาท

“แม้จุดรับซื้อของสถาบันเกษตรกร กยท. (การยางแห่งประเทศไทย) และจุดรับซื้อของสถาบันเกษตรกรนิตินุคคล จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่า ประมาณ 47-50 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อพยุงราคาช่วยเหลือสมาชิก แต่ราคายังคงต่ำก็ยิ่งต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับราคาลินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน จึงวอนขอให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วยการแทรกแซงให้ราคาน้ำยางสดไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท จะทำให้ชาวสวนยางอยู่ได้ และเป็นการช่วยเหลือ

ทั่วถึงทุกครัวเรือน เพราะมาตรการอื่นๆ ที่รัฐบาลเตรียมจะช่วยเหลือ เช่น ขยายเวลาการชำระเงินกู้ และมาตรการช่วยเหลือชาวสวนที่ตกค้างประมาณ 11,460 ครัวเรือน ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท เป็นการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น” นายธนสิทธิ์กล่าว

วอนยกเป็นวาระแห่งชาติ

ที่สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยาวิเศษมุนีประติฐ์ มหิครักษ์ดี คอซิมบี้ ณ ระนอง อดีตเจ้าเมืองตรัง และเป็นผู้นำด้านยางพาราดันแรกมาปลูกที่ประเทศไทย นายประทมนต์ สุขสนาม รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย และคณะ เดินทางมากราบสักการะอนุสาวรีย์เพื่อจดจิตให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงมาแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างจริงจัง นำป้ายข้อความ “เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ขอเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลเร่งประกาศนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ” นำยางพารามาใช้ในประเทศให้มากที่สุด เช่น การทำถนนยางพารา

นายประทมนต์กล่าวว่า ทางเครือข่ายทั่วประเทศได้จัดทำแผ่นป้ายไวนิลติดไปทั่วทุกจังหวัดที่มียางพารา เรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรีลงมายุ่งแรงแสดงตัวเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรอย่างจริงจัง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวจริง สปริงนิวส์ <http://www.springnews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07:38

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ฉัตรชัยฟุ้ง “3หมื่นตัน” เพิ่มการใช้ยางในประเทศ



รมว.เกษตรและสหกรณ์เผย 8 หน่วยงานผลักดันใช้ยางเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 3 หมื่นตัน ย้ำต้องได้มาตรฐาน มอก.

วันนี้ (14 มิ.ย. 60) – พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงกลาโหม , กระทรวงคมนาคม , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งความประสงค์ในการนำยางประเภทต่างๆ ไปใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศ เช่น การนำยางพาราไปใช้ทำถนน ปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆประมาณ 28,692.12 ตัน

ขณะที่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะเดินหน้าผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางที่ได้รับมาตรฐาน มอก. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด อันเป็นการเพิ่มช่องทางการใช้ยางได้อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ กยท. คาดว่า ในปีต่อไปหน่วยงานต่างๆ จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ได้เพิ่มมากขึ้น



ข่าวฮอต คลิปฮิต <http://www.thai-hotnews.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07:39

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: เล็งใช้ กม.สกัดข้าวบีดเบือนทุบราคาขาย



เกษตรฯ ไรมาตรการอุ้มยามเพิ่ม เล็งใช้กม. สกัดข้าวบีดเบือนทุบราคา, เจรจาอินโดฯ-มาเลย์ตั้งตลาดกลาง

วันนี้ (14 มิ.ย. 60) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งตั้งคณะทำงานภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมยาง 2542 โดยมอบหมายให้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง 2542 ทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบปริมาณยางในสต็อก การนำเข้าและส่งออกยาง หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปริมาณยางในตลาดที่มีอยู่จริง ป้องกันปัญหาการบีดเบือนข้าว หรือ การกักตุนสินค้า ซึ่งเป็นการทุบราคาขายในตลาดให้ปั่นป่วน นอกเหนือจากการใช้มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางที่เป็นมติดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกมาเมื่อวานนี้แล้ว

ทั้งนี้ ผู้ค้ายางและผู้ประกอบการยางทุกรายจะต้องส่งตัวเลขเหล่านี้มาทุกวันที่ 8 ของเดือน ซึ่งล่าสุดตัวเลขของเดือน เม.ย. ผู้ค้ายางมี 2,160 ราย โรงทำยาง 551 ราย หากไม่ตรวจไม่รายงาน ผู้ค้าก็ส่งยางไม่ได้ เพราะต้องออกใบผ่านด่านศุลกากรแล้วไปคิดเงิน CESS กับทาง กยท. ถ้าตรวจสอบจะเห็นความผิดปกติ โดยล่าสุดปริมาณสต็อกของภาคเอกชนอยู่ที่ประมาณ 5 แสนกว่าตัน

นอกจากนี้ จะเร่งเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น โดยเชิญ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) มาหารือถึงแนวทางส่งเสริมการนำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 28,692.12 ตัน คาดว่าในปีต่อไปจะสามารถนำยางพาราไปใช้เพื่อทำถนน ปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณการใช้ยาง และส่งเสริมการนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในประเทศให้มากที่สุด

อีกทั้ง ได้สั่งการให้ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เดินทางไปอินโดนีเซียช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อเจรจาระหว่าง 3 ประเทศผู้ผลิต คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็น 3 ผู้ผลิตยางรายใหญ่ถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดซื้อขายจริงในภูมิภาค

ส่วนกรณีการหาตัวผู้ปล่อยข้าวทุบราคายางนั้น รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ทางผู้ว่า กยท. กำลังเร่งหาข้อมูล แต่ขณะนี้ยังไม่รู้ตัวคนปล่อยข้าวบีดเบือนทุบราคาขายในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ด้านนายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่า กยท. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ราคาขายอยู่ที่ระดับ 70 บาท แต่ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีข่าวลือว่ารัฐบาลจีนปล่อยสต็อกยางจำนวน 1 แสนตัน และมีข่าวลือว่าคุณภาพยางของไทยไม่ดี ชาวต่างชาติลดราคาขายร่วงลงมาอยู่ที่ 53 บาท...แต่ตอนนี้เริ่มขยับขึ้นมาแล้ว มาอยู่ที่ 58 บาท ส่วนที่ว่ายางอีสาน คุณภาพไม่ดี บริษัทใหญ่ไม่รับซื้อก็ไม่เป็นความจริงและยังคงรับซื้ออย่างจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

ที่มา TNN24 ช่อง 16



ครอบครัวข้าว <http://www.krobkruakao.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07:43

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: รมว.เกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคายางพาราต่ำ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการสร้างข่าวทุบราคายางพารา พร้อมสั่งผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย หรือประเทศผู้ผลิตยาง แก้ปัญหาราคายางตกต่ำระยะยาว

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงการสร้างข่าวทุบราคายางพารา รวมถึงการกักตุนสินค้า ส่งผลให้ราคายางในตลาดมืดเบียด ซึ่งผู้กระทำผิดจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกันได้สั่งการให้ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เดินทางไปเจรจากับประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อกำหนดปริมาณการส่งออก และหาแนวทางการสร้างตลาดใหม่ในการซื้อขาย-ยางร่วมกัน ซึ่งต้องเป็นตลาดที่มีการส่งมอบยางจริง จากปัจจุบันเป็นการซื้อขาย-ยางล่วงหน้า ทำให้เกิดการสร้างกระแสปั่นราคา ส่งผลราคายางจริงในตลาดผันผวน

นอกจากนี้ ให้ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อนำไปแปรรูปยางพาราให้ได้มาตรฐาน GMP และ GAP ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ที่มีจุ่มมีหน่วยงานรัฐ เสนอความต้องการนำยางพาราไปใช้รวมทั้งสิ้น 28,692 ตัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวจริง สปริงนิวส์ <http://www.springnews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07:44

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: "ฉัตรชัย" สั่งแก้ไข พ.ร.บ.ยาง



รมว.เกษตรและสหกรณ์เผย แก้ไข พ.ร.บ.ยาง เปิดทางตรวจสอบสต็อกผู้ส่งออก

วันนี้ (14 มิ.ย. 60) – พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นอกจากมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ในการอนุมัติและขยายระยะเวลา 4 โครงการแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย ยังได้เร่งดำเนินการมาตรการด้านการผลิตในการส่งเสริมให้โค่นยางพาราปีละ 4 แสนไร่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้เกิดขึ้นกับตลาดโลก พร้อมทั้งการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง และยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยางให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP และ GAP โดยมีเป้าหมายผลักดันสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 32 กลุ่มทั่วประเทศ เพื่อให้ขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามนอกจากมาตรการข้างต้นที่กระทรวงกำลังเร่งดำเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางแล้ว ล่าสุดยังได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้ พรบ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 โดยมอบหมายให้ กยท.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมยาง 2542 ซึ่งจะทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในการตรวจสอบปริมาณยางในสต็อก การนำเข้าและส่งออกยาง หรือที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ฉบับนี้ ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปริมาณยางในตลาดที่มีอยู่จริง ป้องกันปัญหาการบิดเบือนข่าว การกักตุนสินค้าหรือทุบราคาขายได้

รหัสข่าว: I-170615000277

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางเขนบก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



กรุงเทพธุรกิจ <http://www.bangkokbiznews.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา 08:15

Site Value: 50,000

หัวข้อข่าว: 'ฉัตรชัย' สั่งเจรจาเพื่อนบ้านหาแนวทางส่งออกยาง

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000



"รมว.เกษตรฯ" สั่ง "กยท." บินเจรจา "อินโดนีเซีย-มาเลเซีย" หาแนวทางส่งออกยางพาราร่วมกัน พร้อมตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาลดราคายาง



PERFECT
MASTERPIECE

REFLECTION OF
SUCCESS

- ◆ พิเศษ ส่วนลด มูลค่าสูงสุด 2,000,000 บาท
- ◆ ดอกเบี้ยต่ำ 2% นาน 2 ปี ◆ ฟรี ทุกค่าใช้จ่าย ณ 5 โมงเช้า

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงมาตรการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายางพาราและแนวทางแก้ไขปัญห โดยระบุว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลา 4 โครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคายางมีความผันผวน จากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการภายในปีนี้ ทั้งโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางรายย่อยครัวเรือนละ 1,500 บาทต่อไร่ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน การสนับสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เป็นต้น โดยแต่ละโครงการจะสิ้นสุดในปี 2562-2563 ตามความเหมาะสม

ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เดินทางหารือร่วมกับ 3 ประเทศที่ผลิตยางรายใหญ่ ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมถึงไทย เพื่อกำหนดแนวทางลดปริมาณการส่งออกร่วมกันและการสร้างตลาดการซื้อ-ขายยางจริงภายในสัปดาห์นี้ให้ได้ข้อสรุปชัดเจน และในช่วงปลายของวันนี้ได้เชิญ 8 หน่วยงานเข้าหารือเพื่อนำผลิตภัณฑ์จากยางพารามาใช้ในประเทศมากขึ้นลดการพึ่งพิงการส่งออก

พร้อมกันนี้ ในวันที่จะมีการลงนามตั้งคณะทำงานขึ้นมาควบคุมดูแลตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 เพื่อแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข่าวสารปัญหาการกักตุนสินค้าหรือ การทุบราคาขาย ให้ข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริง



Chaoprayanews <http://www.chaoprayanews.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07:35

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: "กรม." เห็นชอบ 4 มาตรการ-ช่วยเหลือชาวสวนยาง



ที่ประชุมกรม.เห็นชอบ 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ขณะที่ รวม.เกษตรภาคการยางแห่งประเทศไทย 14 มิ.ย.อาจมีมาตรการเพิ่ม

นายถวัลย์ จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) วันนี้เห็นชอบ 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ 21 เม.ย.60 ภายหลักราคายางพาราลดต่ำลง ประกอบด้วย

1.มาตรการขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ 1 ก.ย.57 – 31 มี.ค.60 และมีการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) มาประมาณ 6 พันล้านบาท สามารถรวบรวมรับซื้อยางพาราได้ 1.15 ล้านตัน จึงขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการต่อไปอีก 3 ปี ภายในกรอบวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 31 มี.ค.60-31 มี.ค.63

2.มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ออกไปอีก 90 วันเพื่อรองรับเกษตรกรตกค้างจากคราวที่แล้วซึ่งไม่ได้แจ้งรับสิทธิ์ประมาณ 11,460 ครัวเรือน เนื่องจากรอบที่แล้วมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าของสวนยางและคนกรีดยางจำนวนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เป็นเจ้าของสวนยาง 7 แสนครัวเรือน และคนกรีดยางอีกประมาณเกือบ 7 แสนครัวเรือน

3.มาตรการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 60 ออกไปอีก 1 ปี เนื่องจากโครงการเดิมดำเนินการมาตั้งแต่ 9 พ.ค.55-31 มี.ค.56 องค์การสวนยางรับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรแล้วประมาณ 2 แสนตัน และระบายออกไปแล้ว 73%

นอกจากนี้ มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างมูลค่าแก่กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือบีฟเฟอร์ฟันด์ ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 63 โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการค้ำประกันเงินกู้กับธ.ก.ส.ออกไป

4.มาตรการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง คราวนี้การยางแห่งประเทศไทย ขออนุมัติอีก 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา พ.ค.60-เม.ย.62 ใช้แหล่งสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐจะยังสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท คาดว่าจะดูดซับยางจากระบบประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตน้ำยางชั้น 2 แลนด์ตัน และเพื่อให้เป้าหมายราคาขายอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้ต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางชั้น จดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน

โดยเมื่อวันที่ 21 ต.ค.57 ครม.อนุมัติให้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ผ่านธนาคารพาณิชย์วงเงินทั้งหมด 10,000 ล้านบาท และรัฐรับภาระจ่ายดอกเบี้ยชดเชยร้อยละ 3 ต่อปี

นายถนัดพร กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์จะประชุมร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และอาจมีมาตรการเรื่องการแก้ปัญหาราคาขายเพิ่มเติม



FM 100.5 <http://www.news1005.fm>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07:34

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้า แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

16 hours ago



พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ สั่งการให้นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ เพื่อกำหนดการผลิต การส่งออกร่วมกันของ 3 ประเทศคือไทย อินโดนีเซียและมาเลเซียในฐานะผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของโลก หวังดึงราคาให้ขยับขึ้น



สังคมนิยมไทย <http://www.thaisocialist.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07:33

Site Value: 5,000

หัวข้อข่าว: 'บักตู'สั่งล่าคนปล่อยข่าวทุบราคายาง ครม.ไฟเขียวเร่งจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

'บักตู'สั่งล่าคนปล่อยข่าวทุบราคายาง ครม.ไฟเขียวเร่งจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง

13 มิ.ย.60 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอใน 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการช่วยเหลือเร่งจ่ายเงินในโครงการชดเชยส่วนต่างให้ชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท โดยรัฐบาลเห็นว่าจะต้องช่วยเหลือให้ครบ ซึ่งจะไปหารือในรายละเอียดในที่ประชุมร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่กระทรวงเกษตรฯ ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ อีกครั้ง

'นายกฯ' ยังได้พูดในที่ประชุม ครม.ว่า ปัญหาที่ทำให้ราคายางพาราดกต่ำ ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากในสังคมมีผู้ปล่อยข่าวให้ราคาพาราดกต่ำ ซึ่งจะต้องดำเนินการหามาตรการยกระดับราคา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เร็วที่สุด และในที่ประชุมนายกฯ ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาว่าใครเกี่ยวข้องกับการปล่อยข่าวในเรื่องนี้บ้าง 'ไม่เช่นนั้นจะเป็นการแก้ปัญหาก็ปัญหาที่ปลายเหตุ' พล.ท.สรรเสริญ กล่าว



ครอบครัวข่าว <http://www.krobkruakao.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07:21

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ก.เกษตรฯ ถก กยท.แก้ปัญหาราคายางพาราทั้งระบบ

ก.เกษตรฯ ถก กยท.แก้ปัญหาราคายางพาราทั้งระบบ

ก.เกษตรฯ ถกการยางแห่งประเทศไทย หรือแนวทางและมาตรการในการดูแลยางพาราทั้งระบบ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงพร้อมกับผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นอกจากมาตรการแก้ปัญหาราคายางที่ ครม.อนุมัติเมื่อวานนี้แล้ว การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.ยังมีแนวทางและมาตรการในการดูแลยางพาราทั้งระบบ ครอบคลุมทั้งด้านการผลิต ระบบการตลาด การช่วยเหลือปัจจัย และส่งเสริมการแปรรูป เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ก็จะเร่งส่งเสริมให้ชาวสวนโค่นยางปีละ 4 แสนไร่ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้เกิดขึ้นระหว่างตลาดโลก

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่าย และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงมติ ครม. เมื่อวานนี้ อนุมัติต่ออายุ 4 มาตรการเก่าที่เคยทำมาแล้วว่า เห็นด้วยทุกมาตรการยกเว้นโครงการสร้างมูลค่าให้กับชน รักษาเสถียรภาพราคายาง เนื่องจากการรับซื้อที่ผ่านมาไม่โปร่งใส ทำให้เกษตรกรรายย่อยเข้าไม่ถึง อีกทั้งจะส่งผลให้สต็อกยางของรัฐบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งในขณะนี้มากถึง 1 แสนตันแล้ว ดังนั้นยืนยันขอเรียกร้องเดิมที่ให้มีการจัดตั้งบริษัทซื้อขายยางจากชาวสวนโดยตรง เพราะสามารถจ้างมืออาชีพเข้ามาบริหารได้ ซึ่งกฎหมายของการยางแห่งประเทศไทย เปิดกว้างให้สามารถทำได้อยู่แล้ว

'ฉัตรชัย' สั่งกยท.บินถกอินโดมาเลเซียดูส่งออกยาง

ข่าวเศรษฐกิจ วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 15:55 น.



รมว.เกษตรฯ สั่ง ผู้ว่า กยท. บินถก อินโดนีเซีย มาเลเซีย หาแนวทางส่งออกยางพาราร่วมกัน พร้อมตั้งคณะทำงานดูแลข้าวบีดเบือนจุดราคาขาย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงมาตรการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคาขายพาราและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยระบุว่า คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติขยายระยะเวลา 4 โครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคายางมีความผันผวน จากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการภายในปีนี้ ทั้งโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางรายย่อยครัวเรือนละ 1,500 บาทต่อไร่ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน การสนับสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เป็นต้น โดยแต่ละโครงการจะสิ้นสุดในปี 2562-2563 ตามความเหมาะสม

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เดินทางหารือร่วมกับ 3 ประเทศที่ผลิตยางรายใหญ่ ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมถึงไทย เพื่อกำหนดแนวทางลดปริมาณการส่งออกพร้อมกันและการสร้างตลาดการซื้อ-ขายยางจริงภายในสัปดาห์นี้ให้ได้ข้อสรุปชัดเจน และในช่วงบ่ายของวันนี้ได้เชิญ 8 หน่วยงานเข้าหารือเพื่อนำผลิตภัณฑ์จากยางพารามาใช้ในประเทศมากขึ้นลดการพึ่งพิงการส่งออก

พร้อมกันนี้ ในวันนี้จะมีการลงนามตั้งคณะทำงานขึ้นมาควบคุมดูแลตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 เพื่อแก้ไขปัญหาคารบีดเบือนข้าวสารปัญหาการกักตุนสินค้าหรือ การทุบราคาขาย ให้ข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริง



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07:23

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กษ. แลงมาตรฐานการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายาง พร้อมให้ กยท. เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนายางพาราทั้งระบบ

กษ. แลงมาตรฐานการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายาง พร้อมให้ กยท. เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนายางพาราทั้งระบบ



พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 มีมติเห็นชอบให้อนุมัติและขยายระยะเวลา 4 โครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่สถานการณ์ราคายางมีความผันผวน ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมยางพารา และเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจให้มีความเข้มแข็งต่อไป

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย รัฐบาลอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ครั้วเรือนละ 1,500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครั้วเรือน จากเดิมที่มีการช่วยเหลือไปแล้วแบ่งเป็น เจ้าของสวนยาง จำนวน 711,839 ครั้วเรือน และ คนกรีดยาง จำนวน 675,790 ครั้วเรือน ยังมีเกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ยังคงค้างอยู่อีกประมาณ 11,460 ครั้วเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเร่งจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยได้ทันทีทันใด ภายใน 90 วัน เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รัฐบาลได้อนุมัติขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ ต่อไปอีก 3 ปีจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อเดิม 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจให้กับสถาบันเกษตรกรในการรวบรวมยางต่อไป และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ โครงการสร้างมูลค่าให้กับชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มี.ค.60 จำนวน 28,174.869 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพฯ เป็นจำนวนเงิน 19,406.696 ล้านบาท และเงินกู้โครงการสร้างมูลค่าให้กับชนฯ จำนวนเงิน 8,768.13 ล้านบาท เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ส่วนผู้ประกอบกิจการยาง จะมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท กรม. อนุมัติโครงการนี้ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนด้วยการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่พฤษภาคม 2560 จนถึง เดือนเมษายน 2562

ด้านพลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท.มีแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ 6 มาตรการ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการผลิต ระบบตลาด การช่วยเหลือปัจจัยและส่งเสริมการแปรรูป การส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ มาตรการระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรการเร่งด่วนที่ กรม.ได้อนุมัติเห็นชอบครั้งล่าสุดทั้ง 5 โครงการ ซึ่งมาตรการต่างๆ เหล่านี้ จะรองรับและแก้ปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งยางพาราทั้งระบบ

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการด้านการผลิต กยท. มีนโยบายในการส่งเสริมให้โค่นยางพาราปีละ 4 แสนไร่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้เกิดขึ้นกับตลาดโลก ซึ่งเกษตรกรที่ดำเนินการโค่นยางเก่า กยท. จะมีกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการนำไปปลูกแทน ร้อยละ 40 ของเงินกองทุนพัฒนายางพารา รวมทั้ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อส่งเสริมให้ชาวสวนยางมีความรู้และนำไปปฏิบัติในการพัฒนา แปรรูปผลผลิตให้มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานในปีนี้มีเป้าหมาย กว่า 22,000 รายทั่วประเทศ พร้อมทั้ง การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง และยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยางให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP/GAP โดยมีเป้าหมายจะผลักดันสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 32 กลุ่มทั่วประเทศ เพื่อให้ขาย ผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพารา และเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้ากับผู้ซื้อ

ดร.ธีรชัย กล่าวต่อว่า กยท.มีการพัฒนาระบบตลาดยางพาราประเภทต่างๆ ได้แก่ ตลาดนำยางสดในพื้นที่ชายแดนใต้ 452 กลุ่ม ตลาดยางพาราระดับท้องถิ่นของ กยท. จำนวน 108 แห่งทั่วประเทศ และตลาดกลางยางพาราอีก 6 แห่ง ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการเชื่อมโยงของตลาดต่างๆ ตั้งแต่ตลาดระดับท้องถิ่น กยท. ทั่วประเทศ สู่ตลาดกลางยางพาราไปจนถึงตลาดยางระดับประเทศอย่างเช่นตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพาราของชาวสวนยาง และสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย นอกจากนี้ กยท. ยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยด้านการผลิต ส่งเสริมการแปรรูปให้แก่สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ในวงเงิน 2,567 ล้านบาท รวมทั้งการให้สวัสดิการแก่เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นด้านทุนให้กู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การเสียชีวิต หรือสวนยางได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ ภายใต้วงเงิน 398 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่ พ.ร.บ.กยท.ได้กำหนดไว้

"อย่างไรก็ตาม มาตรการภาครัฐในการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงเกษตรฯ ได้แจ้งความประสงค์ในการนำยางประเภทต่างๆ ไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และพัฒนาระบบสาธารณสุขปลอดภัยภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 28,692.12 ตัน ในขณะที่เดียวกัน ด้าน กยท. ได้เดินทางผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในระเบียบว่าด้วยการพิสดารในส่วนของผู้ผลิตแปรรูปจากยางที่ได้รับมาตรฐาน มอก. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการตั้งงบประมาณได้ ฉะนั้น คาดว่าในปีต่อไป หน่วยงานต่างๆ ในประเทศ สามารถนำยางพาราไปใช้เพื่อทำถนน ปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามทีผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว จะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณการใช้ยาง และส่งเสริมการนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในประเทศให้มากที่สุด"

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้ายว่า กยท. ได้วางมาตรการระหว่างประเทศในการร่วมประชุมกับคณะกรรมการด้านกลยุทธ์การตลาดครั้งพิเศษ (CSMO) เพื่อเร่งกำหนดมาตรการทางการตลาดที่มีต่อสถานการณ์ราคาภายในปัจจุบัน ในวันที่ 17-18 ที่จะถึงนี้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมาตรการที่แก้ไขปัญหาคือ เป็นความร่วมมือของประเทศผู้ส่งออกระดับโลก เช่น ข้อตกลงเรื่องการจำกัดการส่งออก แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน เป็นต้น เพื่อหาแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคา และแก้ไขสถานการณ์ราคาภายในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มุมมองของต่างชาติมองว่า ดีมานด์และซัพพลายในตลาดปัจจุบันค่อนข้างสมดุลกัน แต่ประเด็นราคา อาจเกิดจากการให้ข่าว ที่ส่งผลต่อสภาวะการณ์ของตลาดล่วงหน้าอย่างมาก นอกจากนี้ กยท. ได้ผลักดันสินค้ายางพาราไทยเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP สู่ตลาดยุโรป โดยจัดทำแผนบริหารจัดการผลผลิตภายในประเทศ เตรียมเปิดตลาดยาง GMP ไปยังกลุ่มประเทศยุโรปปลายปีนี้ มุ่งเน้นสร้างตลาดใหม่ให้แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับรองผลผลิตตามมาตรฐาน GMP ในเวที ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตยางของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้ง เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานสู่ระดับสากล

“บิกฉัตร”สั่งแก้ไขพ.ร.บ.ยางหวังเปิดทางสอบสต็อกผู้ส่งออกสกัดข้าวลือ-ปจ.กยท.ชี้ตั้งแต่รับตำแหน่งราคาสูงต่อเนื่อง



เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า กระทรวงได้ออกมาตรการช่วยเหลือราคายางตกต่ำ 3 แนวทางหลัก คือ 1.แก้ไขพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ความคุมยาง พ.ศ. 2542 โดยให้การการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อตรวจสอบสต็อกยางของผู้ส่งออก ว่ามีการกักตุน หรือทุบราคายางหรือไม่ ตลอดจนหาข่าวที่มาสสร้างความบิดเบือนจนราคายางตก

2.เร่งรัดให้มีการใช้ยางในประเทศอย่างจริงจัง โดยจะหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องอุปสรรค ปัญหา เพื่อให้เกิดการใช้รูปธรรม ที่ผ่านมายอมรับว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานรัฐซื้อยางใช้ภายในประเทศ แต่ก็ติดขัดในเรื่องกฎหมายต่างๆ จนทำให้ล่าช้า และยังไม่เป็นรูปธรรม เช่น สินค้ายางจะต้องได้รับมาตรฐานให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ซึ่งกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบสินค้านั้นๆ ก็ใช้ระยะเวลานาน เป็นต้น 3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน 1 หมื่นล้าน

“วันนี้ ผมสั่งการให้ผู้ว่ากยท. เดินทางไปอินโดนีเซียวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ เพื่อร่วมประชุมสภาไตรภาคี ยางพารา ระหว่าง อินโดฯ มาเลเซีย และไทย เพื่อพูดคุยการแก้ปัญหาด้านยางพารา ประเด็นกำหนดโควตาการส่งออก ปริมาณการผลิต การขายยาง ให้มีการซื้อจริง ขายจริง ไม่ใช่แค่ซื้อผ่านกระดาษ ส่วนจะรัฐบาลทหาร หรือไม่รัฐบาลทหาร เราต้องทำตามระเบียบราชการ ต้องเดินตามกติกา ยกเว้นต้องใช้มาตรา 44 แต่วันนี้ เรามีแผน สถานการณ์อย่างแตกต่างกันนะ วันนี้ แม้ราคาจะลงมา 50 กว่าบาท แต่มันก็ดีขึ้น เรารู้ปัญหา ทุกคนช่วยกัน ปิดช่องโหว่ให้มาก ราคาอย่างเท่าไรจะต้องทำแผนต่างๆ ควบคู่กันไป ผมได้พูดคุยกับนายกสมาคมชาวสวนยาง เขาไม่เห็นด้วยเลยกับการที่จะให้รัฐเข้าไปแทรกแซงราคา เข้าไปซื้อ เรามีบทเรียนมาแล้ว สุดท้ายต้องมาเสียค่าใช้จ่าย รวมถึงปัญหาที่บอกว่ารัฐบาลสต็อกยาง สมาคมได้ย้ำว่าอย่าทำนะเรื่องนี้ รัฐบาลอย่าซื้อเก็บ ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นจากภาคเกษตรกรเอง”พล.อ. ฉัตรชัยกล่าว

พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การตัดสินใจเขามารับตำแหน่ง ประธาน กยท. 2 ปีที่ผ่านมาราคายางพารามีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากมาตรการตั้งโต๊ะรับซื้อยางที่ราคา 45 บาท/กิโลกรัม(กก.) ทำให้ราคายางดีดกลับขึ้นมามาก ในช่วงนั้น แต่เมื่อรัฐบาลตั้งโต๊ะรับซื้อในราคา 45 บาท/กก. แต่เกษตรกรกลับเอายางพาราไปขายให้กับพ่อค้าที่เป็นชาประจํา ในราคา 39 บาท/กก. ซึ่งนั่นแสดงว่า ราคา 39 บาท/กก. ชาวสวนยางสามารถอยู่ได้ ดังนั้น ขณะนี้ราคายางพาราที่ 58 บาท/กก. ชาวสวนยางก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้ว

“ผมพูดตรงๆ ว่า วันที่ผมเข้ามาเป็นประธานฯ มัน 30 กว่าบาท แล้วมันก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เชื่อหรือไม่ว่าตอนนั้น รัฐบาลเข้าไปช่วยซื้อที่ 45 กว่าบาท ปรากฏว่าเราซื้อได้ไม่กี่ตัน เพราะว่าเกษตรกรเอาไปขายกับคนที่เขาเคยขายที่ 39 บาท ถ้าผมจะพูดว่า 39 บาท ผมเชื่อว่าเขาอยู่ได้ ถามว่าผมรู้ได้ไง ผมไม่มียางสักตัน แต่นี้เป็นเพราะข้อมูลที่เรารู้ได้มา ก็มีปัญหาเยอะ แต่เราก็พยายามแก้ไขอยู่ อย่างวันนี้ราคายาง 58 บาท มากกว่าที่เราเคยรับซื้อ 45 บาท มากกว่าที่เขาเคยขายที่ 39 บาท แต่ที่นี่ มีนักวิชาการออกมาบอกว่า ต้นทุนของเกษตรกรราวๆ 62 บาท เมื่อเป็นอย่างนั้น เราก็พยายามจะทำ หรือว่าช่วยราคาที่เขาอยู่ได้ แต่ว่าที่ผ่านมา ผมก็เล่าให้ฟังว่า 39 บาท เขาอยู่ได้ แต่ไม่ใช่บอกกว่า 39 บาท ก็ให้อยู่แค่นั้นสิ แต่เราก็พยายามทำให้อยู่ได้จริงๆ ตามต้นทุนที่นักวิชาการคิด ผมกับทางพลเอกฉัตรชัย ไม่ได้นั่งนอนใจ ตั้งแต่ราคายางตก ก็มีการพูดคุยกันตลอด หาทางแก้ไข”พล.อ.ฉัตรเฉลิมกล่าว



สำนักข่าวไทย <http://www.tnamcot.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07:29

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: รวม.เกษตรกรสั่งกยท.เร่งกกประเทศส่งออกยางรายใหญ่แก้ปัญหาราคาคงต่ำ

รวม.เกษตรกรสั่งกยท.เร่งกกประเทศส่งออกยางรายใหญ่แก้ปัญหาราคาคงต่ำ

กระทรวงเกษตรฯ 14 มิ.ย.-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯสั่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ให้ผู้ว่าการ กยท.ไปประชุมร่วมกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย ผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของโลกสุดสัปดาห์นี้ กำหนดการผลิต การส่งออกร่วมกัน หวังดึงราคาให้ขยับขึ้น

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราที่ ตกต่ำในขณะนี้ ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (13 มิ.ย.) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา 4 โครงการเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง ในช่วงที่สถานการณ์ราคายางมีความผันผวน นอกจากนี้จะมีการตั้งตลาดกลางเพื่อรับซื้อยางพาราจำนวน 108 แห่งทั่วประเทศ โดยจะทำให้สำเร็จภายในปี 2560 พร้อมสั่งการให้นายธีรชัย สุทธะฮาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เดินทางไปยัง ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ เพื่อกำหนดการผลิต การส่งออกร่วมกันของ 3 ประเทศคือไทยอินโดนีเซียและ มาเลเซียในฐานะผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของโลก

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีคุณภาพนั้น พลเอกฉัตรชัย ระบุว่า ชาวลักษณะนี้ไม่เป็นความจริง เนื่องจากยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีคุณภาพปกติ และบริษัทใหญ่ ๆ ที่รับซื้อ ก็ยังรับซื้ออย่างปกติไม่ได้มีการ หยูร์รับซื้อแต่อย่างใด สำหรับราคายางที่ตกต่ำในขณะนี้สาเหตุอีกข้อหนึ่งคือการปล่อยให้ราคาตกและจะได้มีการช้อน ซื้อในโอกาสเดียวกัน

ด้านพลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ กยท.กล่าวว่า ที่ผ่านมามีคนบอกว่าตนเป็นทนายไม่มีความรู้เรื่องยาง แต่วันที่เข้า มารับตำแหน่งประธาน กยท. ราคายางพาราอยู่ที่โลกริมละ 30 กว่าบาทและราคาสามารถขึ้นไปถึงโลกริมละ 70 กว่าบาท ซึ่ง ปัจจุบันราคายางพาราอยู่ที่โลกริมละ 58 บาทนั้นก็ไม่ได้มีนอสนใจ โดย กยท. มีแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาของพารา ทั้งระบบ 6 มาตรการ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการผลิต ระบบตลาด การช่วยเหลือบัจฉัยและส่งเสริมการแปรรูป การส่งเสริมการใช้ ยางในหน่วยงานภาครัฐ มาตรการระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรการเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ ซึ่งมาตรการต่างๆ เหล่านี้ จะ รองรับและแก้ปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งยางพาราทั้งระบบ

นายธีรชัย กล่าวได้ว่าวางมาตรการระหว่างประเทศในการร่วมประชุมกับคณะกรรมการด้านกลยุทธ์การตลาดครั้งพิเศษ (CSMO) เพื่อเร่งกำหนดมาตรการทางการตลาดที่มีต่อสถานการณ์ราคายางในปัจจุบัน ในวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง มาตรการที่แก้ไขปัญหาคือเป็นความร่วมมือของประเทศผู้ส่งออกระดับโลก เช่น ข้อตกลงเรื่องการจำกัดการส่งออก แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคายาง และแก้ไขสถานการณ์ราคายางในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามมุมมองของต่างชาติมองว่า ดีมานต์และซัพพลายในตลาดปัจจุบันค่อนข้างสมดุลกัน แต่ประเด็นราคาอาจเกิดจาก การให้ข่าวที่ส่งผลต่อสถานการณ์ของตลาดล่วงหน้าอย่างมาก

นอกจากนี้ กยท. ได้ผลักดันสินค้ายางพาราไทยเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP สู่ตลาดยุโรป โดยจัดทำแผนบริหารจัดการผลผลิต ยางในประเทศ เตรียมเปิดตลาดยาง GMP ไปยังกลุ่มประเทศยุโรปปลายปีนี้ มุ่งเน้นสร้างตลาดใหม่ให้แก่เกษตรกร และสถาบัน เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับรองผลผลิตตามมาตรฐาน GMP ในเวที ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products เป็นการยก ระดับมาตรฐานการผลิตยางของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้ง เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน สู่อันดับสากลต่อไป-สำนักข่าวไทย



เสียงใต้รายวัน <http://www.siangtai.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07:36 Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: รมว.เกษตรฯสั่งกยท.เร่งลกประเทศส่งออกยางรายใหญ่แก้ปัญหาราคาคงต่ำ

• Hot News :: ข่าวเศรษฐกิจ

รมว.เกษตรฯสั่งกยท.เร่งลกประเทศส่งออกยางรายใหญ่แก้ปัญหาราคาคงต่ำ

ข่าวเศรษฐกิจ : อัปเดตเมื่อ พุธ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯสั่งเดินทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ให้ผู้ว่าการยท. ไปประชุมร่วมกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย ผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของโลกสุดสัปดาห์นี้ กำหนดการผลิต การส่งออกพร้อมกัน หวังดึงราคาให้ขยับขึ้น

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราที่ตกต่ำในขณะนี้ ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (13 มิ.ย.) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา 4 โครงการเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางในช่วงที่สถานการณ์ราคายางมีความผันผวน นอกจากนี้จะมีการตั้งตลาดกลางเพื่อรับซื้อยางพาราจำนวน 108 แห่งทั่วประเทศ โดยจะทำให้สำเร็จภายในปี 2560 พร้อมสั่งการให้นายธีชัย สุภะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ เพื่อกำหนดการผลิต การส่งออกพร้อมกันของ 3 ประเทศคือไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียในฐานะผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของโลก

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีคุณภาพนั้น พลเอกฉัตรชัย ระบุว่า ชาวลักษณะนี้ไม่เป็นความจริง เนื่องจากยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีคุณภาพปกติ และบริษัทใหญ่ ๆ ที่รับซื้อ ก็ยังรับซื้ออย่างปกติไม่ได้มีการหยุดรับซื้อแต่อย่างใด สำหรับราคายางที่ตกต่ำในขณะนี้สาเหตุอีกข้อหนึ่งคือการปล่อยข่าวเพื่อทำให้ราคาคงและจะได้มีการซื้อขึ้นในโอกาสเดียวกัน

ด้านพลเอกจักรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการกยท. กล่าวว่า ที่ผ่านมามีคนบอกว่าตนเป็นทหาร
ไม่มีความรู้เรื่องยาง แต่วันที่เข้ามารับตำแหน่งประธานกยท. ราคายางพาราอยู่ที่กิโลกรัมละ 30
กว่าบาทและราคาสามารถขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 70 กว่าบาท ซึ่งปัจจุบันราคายางพาราอยู่ที่
กิโลกรัมละ 58 บาทนั้นก็ไม่ได้ที่นั่งนอนใจ โดยกยท. มีแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหา
ยางพาราทั้งระบบ 6 มาตรการ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการผลิต ระบบตลาด การช่วยเหลือปัจจัยและ
ส่งเสริมการแปรรูป การส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ มาตรการระหว่างประเทศ รวมถึง
มาตรการเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ ซึ่งมาตรการต่างๆ เหล่านี้ จะรองรับและแก้ปัญหาให้ผู้
เกี่ยวข้องกับยางพาราทั้งระบบ

นายธีธัช กล่าวว่า ได้วางมาตรการระหว่างประเทศในการร่วมประชุมกับคณะกรรมการด้านกลยุทธ์
การตลาดครั้งพิเศษ (CSMO) เพื่อเร่งกำหนดมาตรการทางการตลาดที่มีต่อสถานการณ์ราคา
ยางในปัจจุบัน ในวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมาตรการที่แก้ไขปัญหา เป็นความ
ร่วมมือของประเทศผู้ส่งออกระดับโลก เช่น ข้อตกลงเรื่องการจำกัดการส่งออก แต่จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคา และแก้ไข
สถานการณ์ราคาในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามมุมมองของต่างชาติมองว่า ดีมานด์และซัพพลาย
ในตลาดปัจจุบันค่อนข้างสมดุลกัน แต่ประเด็นราคาอาจเกิดจากการให้ชาวที่ส่งผลต่อสภาวะการ
ของตลาดล่วงหน้าอย่างมาก

นอกจากนี้ กยท. ได้ผลักดันสินค้ายางพาราไทยเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP สู่ตลาดยุโรป โดย
จัดทำแผนบริหารจัดการผลผลิตยางในประเทศ เตรียมเปิดตลาดยาง GMP ไปยังกลุ่มประเทศ
ยุโรปปลายปีนี้ มุ่งเน้นสร้างตลาดใหม่ให้แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้
รับรองผลผลิตตามมาตรฐาน GMP ในเวที ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products
เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตยางของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้ง
เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานสู่ระดับสากลต่อไป-

รว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการผู้ว่า กยท. เจริญกับ 2 ประเทศผู้ผลิตยางช่วงปลายปีปีนี้ เพื่อสร้างตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ลดปัญหาการส่งออก และแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการผู้ว่า กยท. เจริญกับ 2 ประเทศผู้ผลิตยางช่วงปลายปีปีนี้ เพื่อสร้างตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ลดปัญหาการส่งออก และแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เดินทางไปเจรจาหารือกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียในวันเสาร์นี้ เพื่อกำหนดปริมาณการผลิต การขาย และการส่งออก รวมทั้งหาแนวทางการสร้างตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพาราของชาวสวนยาง , สร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และจะต้องเป็นตลาดที่มีการส่งมอบอย่างจริง ซื่อขายจริง เพราะปัจจุบันเป็นการซื้อขายอย่างล่วงหน้า ซึ่งทำให้เกิดการสร้างกระแสเงินราคาได้ และส่งผลกระทบต่อราคาจริงในตลาดผันผวน ทั้งนี้ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้(60)

ขณะที่พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า หากประเทศจีน เวียดนามและลาว สามารถผลิตรายได้ ส่งผลให้ปริมาณยางในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ยิ่งจะทำให้ยางมีราคาตกต่ำลงได้อีก ดังนั้น รัฐบาลได้มีนโยบายลดการผลิตยางพาราในประเทศปีละ 4 แสนไร่ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผลผลิตยางพารามากถึง 4 ล้านตัน แต่มีการใช้ในประเทศเพียง 5 - 6 แสนตัน ที่เหลือส่งออกเป็นวัตถุดิบ ไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา โดยจะเร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อนำไปแปรรูปยางพาราให้ได้มาตรฐาน มีเป้าหมาย 22,000 รายทั่วประเทศ และผลักดันสถาบันเกษตรกรจำนวน 32 กลุ่มทั่วประเทศ ให้ผลผลิตยางได้มาตรฐาน GMP และ GAP เพื่อให้ขายยางได้ราคาสูงขึ้น

ด้านนายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการแทรกแซงราคายางโดยให้รัฐรับซื้อนั้น จะต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสม เพราะการแทรกแซงราคามีทั้งข้อดีและข้อเสีย และที่ผ่านมากการรับซื้อยางพาราสร้างภาระต่อรัฐบาลในระยะยาว ซึ่งรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้การซื้อขายในตลาดมีความเข้มแข็ง โดยมาตรการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายางที่ออกมา จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องมากขึ้นและสามารถรับซื้อยางในตลาดได้ รวมทั้งจะใช้มาตรการดูแลที่ร่วมมือกันระหว่าง 3 ประเทศก่อน



โพสต์ทูเดย์ <http://www.posttoday.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07:25

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: รมว.เกษตรฯจัดพรบ.ควบคุมยางเข้าตรวจสอบสต็อกเอ็กซน

รมว.เกษตรฯจัดพรบ.ควบคุมยางเข้าตรวจสอบสต็อกเอ็กซน



รมว.เกษตรฯลงนามคำสั่งใช้อำนาจตามพรบ.ควบคุมยางเข้าตรวจสอบสต็อกยางพาราของเอ็กซน หาค่าตอบราคายางตก



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า จะลงนามในคำสั่งใช้อำนาจตามพรบ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรและการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เข้าตรวจสอบสต็อกยางพาราของเอ็กซน ทั้งหมดว่ามีปริมาณสินค้าเท่าไรและส่งออกเท่าไร

"ผมไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีสั่งใครให้หาคนที่เกี่ยวข้องกับกรปล่อยข่าวหุบราคายาง ไม่รู้สังคส.หรือเปส่า แต่การใช้พรบ.นี้จะทำให้ภาครัฐมีอำนาจเข้าตรวจสอบสต็อกยาง และควบคุมการส่งออกยาง ซึ่งที่ดำเนินการไม่ได้ปรับปร้าใครหุบราคา จะ 5 เลือ 6 สิ่ง อะไรผมก็ไม่ทราบ ขาวยางเหลือง ขาวจีนปล่อยสต็อกแสนตัน ซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามส่งเสริมให้ซื้อขายยางจริง ไม่ใช่ให้ตลาดกระดาษมาป่วนราคาเพราะตลาดล่วงหน้าซื้อกระดาษกันมียางขะที่ไหน"รมว.เกษตรฯกล่าว

ทั้งนี้ให้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เป็นหน่วยงานชี้แจงทุกข่าวลือ อะไรไม่ถูกต้องให้เร่งชี้แจง เพราะทางบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ยืนยันว่าๆ เขาก็ยังซื้อขาย ไม่ได้มีการหยุดซื้ออย่างที่มีการปล่อยข่าว

"ยืนยันว่ารัฐบาลคงไม่มีโครงการเข้าไปซื้อยางหรือแทรกแซงราคายางอีก เพราะหลายฝ่ายรวมทั้งนายกสมาคมยางพาราแห่งประเทศไทยก็บอกว่า การเข้าไปของรัฐจะมีปัญหาสต็อกยามากดทับราคายางอีก ซึ่งปัจจุบันสต็อกยางที่ซื้อกันไว้เกือบ 3 แสนตัน ขายกันไปจนเหลือประมาณ 6 หมื่นตัน"รมว.เกษตรฯกล่าว

ทั้งนี้เมื่อถามว่า ยางตกเป็นวงจรอุบาทว์ที่เกิดก่อนเปิดกริดยางทำไมไม่รับมือล่วงหน้า รมว.เกษตรฯกล่าวว่า ก็มีแต่การปล่อยข่าวลือมาหุบราคากัน ตอนนี้นหากดูก็จะพบว่ายางออกมาน้อย เกษตรกรก็บอกยางเพิ่งออก แต่มาตกใจกับข่าวลือกันและก็เร่งขายกัน ราคาที่ร่วง ซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันกับเกษตรกรส่วนยางพาราด้วย

"สื่อก็ต้องไม่ไปช่วยประโคมข่าวซึ่งกะบ้วยนี้ด้วย"รมว.เกษตรฯกล่าว

รมว.เกษตรฯเปิดเผยด้วยว่าผลการหารือร่วมกับกระทรวงต่างๆเพื่อจะสอบถามเรื่องการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยราชการพบว่า มีการแสดงความจำนงใช้ยางพาราทั้งหมด 3.5 หมื่นตัน โดยจะเร่งจัดใช้งบประมาณของปี 60 ดำเนินการซึ่งปี2559 แสดงความจำนงใช้ 2.8 หมื่นตันใช้จริงประมาณ 9 พันตัน ซึ่งสาเหตุมาจากสินค้าหลายตัวยังไม่บรรจุในบัญชีสินค้าของกรมบัญชีกลางและหลายตัวยังไม่มีความชัดเจนทำให้รัฐเข้าไปจัดซื้อไม่ได้ เช่นสนามฟุตบอลซึ่งขณะนี้ได้ผ่านมาตรฐานออก.แล้วก็คาดว่าจะทำให้มีการใช้ยางเพิ่มขึ้น หรือเตียงยางพารากว่าจะรับรองได้ใช้เวลาเกือบ 8 เดือน หลังจากนั้นก็คาดว่าจะช่วยให้มีการซื้อสินค้าจากยางพาราเพิ่มขึ้น

ด้าน พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)กล่าวว่า กยท.ได้วางมาตรการลดพื้นที่ปลูกยางโดยการส่งเสริมการปลูกยางใหม่ทดแทนยางเก่าปีละ 2 แสนไร่และปลูกที่อื่น 2 แสนไร่เพื่อลดปริมาณยางที่จะออกสู่ตลาดที่ปกติจะมีประมาณ 4.5 ล้านตัน เนื่องจากอนาคตเมื่อยางในประเทศจีน ลาวและเวียดนามให้ผลผลิตจะกระทบต่อราคาของไไทยมาก 2. ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยเป็น 1 ใน 4 มาตรการที่รัฐบาลออกมาและ 3. การเพิ่มการใช้ยางในประเทศ ซึ่งกยท.ได้มีการผลิตยางล้อรถยนต์เพื่อใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ประธานบอร์ดกยท.ระบุว่า ที่มีข่าวว่าจีนปล่อยยาในสต็อกออกมา 1 แสนตันก็เพราะยางจีนไม่พอใจ และจากนี้ก็ต้องมีการซื้อขายเพิ่มขึ้น ก็ขอให้เกษตรกรใจเย็น เพราะก่อนที่จะมีกยท.ราคาเคยตกไปถึง 3กก. 100 บาท และเมื่อรัฐเข้ารับซื้อหรือแทรกแซงราคาที่ 45 บาทต่อกก.เมื่อต้นปี 58 ก็พบว่าเกษตรกรมาขายน้อยมาก เพราะเกษตรกรอ้างขนส่งยากยอมขายพ่อค้าในราคา 39 บาทต่อกก. ก็มี ดังนั้นทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันแก้ไข

ด้าน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่าเกษตรกรไม่ได้พอใจ 4 มาตรการ เพราะมีแต่พ่อค้าได้ประโยชน์ ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย ติดต่อให้มายืนยันหนังสือที่กระทรวงในวันที่ 20 มี.ย. 2560 ไม่ให้ไปยื่นที่ท่าเนียบฯเพราะจะทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย กระทรวงพร้อมรับฟัง



อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07:26

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: เกษตรฯ ไร่มาตรการอุ้มยามเพิ่ม เล็งใช้กม.สกัดข้าวบิดเบือนทุบราคา,เจรจาอินโดฯ-มาเลเซียตั้งตลาดกลาง

เกษตรฯ ไร่มาตรการอุ้มยามเพิ่ม เล็งใช้กม.สกัดข้าวบิดเบือนทุบราคา,เจรจาอินโดฯ-มาเลเซียตั้งตลาดกลาง

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 14 มิถุนายน 2560 16:56:08 น.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งตั้งคณะทำงานภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง 2542 โดยมอบหมายให้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง 2542 ซึ่งจะทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในการตรวจสอบปริมาณยางในสดีอค การนำเข้า และส่งออกยาง หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปริมาณยางในตลาดที่มีอยู่จริง ป้องกันปัญหาการบิดเบือนข่าว หรือ การกักตุนสินค้า ซึ่งเป็นการทุบราคาภายในตลาดให้ปั่นป่วน นอกเหนือจากการใช้มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางที่เป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกมาเมื่อวานนี้แล้ว

ADVERTISEMENT

"เพื่อให้เรื่องนี้ชัดเจนขึ้น นอกจากมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางที่เป็นมติ ครม.ออกมาเมื่อวานนี้แล้ว ก็จะมีการใช้พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งให้อำนาจรัฐมนตรีในการควบคุมการผลิต การตลาด โดยจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบใบอนุญาตตั้งโรงงาน บัญชีการซื้อขายยาง บัญชีสดีอค บัญชีการนำเข้าส่งออกว่าตรงกับความเป็นจริงหรือไม่

ทั้งนี้ ผู้ค้ายางและผู้ประกอบการยางทุกรายจะต้องส่งตัวเลขเหล่านี้มาทุกวัน ที่ 8 ของเดือน ซึ่งล่าสุดตัวเลขของเดือน เม.ย.ผู้ค้ายางมี 2,160 ราย โรงทำยาง 551 ราย หากเราไม่ตรวจไม่รายงาน ผู้ค้าก็ส่งยางไม่ได้ เพราะต้องมีการออกไปผ่านด่านศุลกากรแล้วไปคิดเงิน CESS กับทาง กยท.ถ้ามีการตรวจสอบเราจะเห็นความผิดปกติ โดยล่าสุดปริมาณสดีอคของภาคเอกชนอยู่ที่ประมาณ 5 แสนกว่าตัน"รมว.เกษตรฯ กล่าว

ประ

นอกจากนี้ จะมีการเร่งเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น โดยเชิญ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) มาหารือถึงแนวทางส่งเสริมการนำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 28,692.12 ตัน คาดว่าในปีต่อไปจะสามารถนำยางพาราไปใช้เพื่อทำถนน ปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามทีผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณการใช้ยางและส่งเสริมการนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในประเทศให้มากที่สุด

อีกทั้ง ได้สั่งการให้ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เดินทางไปอินโดนีเซียช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อเจรจาระหว่าง 3 ประเทศผู้ผลิต คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็น 3 ผู้ผลิตยางรายใหญ่ถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดซื้อขายจริงในภูมิภาค

ส่วนกรณีการหาตัวผู้ปล่อยข่าวทราบราคาขางนั้น รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ทางผู้ว่า กยท.กกำลังเร่งหาข้อมูล แต่ขณะนี้ยังไม่รู้ตัวคนปล่อยข่าวบิดเบือนทราบราคาขางในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

"เราไม่ปล่อย ยังติดตามอยู่ แต่ยังพูดอะไรไม่ได้"รมว.เกษตรฯ กล่าว

ด้านนายธีช สุขสะอาด ผู้ว่า กยท. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ราคาขางอยู่ที่ระดับ 70 บาท แต่ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวลือว่ารัฐบาลจีนปล่อยสต็อกขางจำนวน 1 แสนตัน และมีข่าวลือว่าคุณภาพขางของไทยไม่ดี ชาวต่างชาติลดราคาขางร่วงลงมาอยู่ที่ 53 บาท..แต่วันนี้เริ่มขยับขึ้นมาแล้ว มาอยู่ที่ 58 บาท ส่วนที่วាយงอีสานคุณภาพไม่ดี บริษัทใหญ่ไม่รับซื้อก็ไม่เป็นความจริง และยังคงรับซื้อขางจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

--อินโฟเควสท์ โดย นิตารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา/ศศิธร โทร.02-2535000
ต่อ 345 อีเมลล์: sasithorn@infoquest.co.th--